

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến! Gioan được sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế, nên còn có tên là Gioan Tiền Hô. Ông đã thi hành sứ mạng bằng việc làm chứng rằng: ông không phải là tiên tri Êlia hay một tiên tri nào khác theo ước vọng của dân Do Thái, mà chỉ là “tiếng kêu trong sa mạc” như Isaia đã tuyên sấm. Ông làm phép rửa bằng nước để chuẩn bị cho Đấng đến sau đầy quyền năng, mà ông không đáng làm đầy tớ cõi quai dép cho Ngài. Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng này Hội Thánh cũng mời gọi chúng ta làm chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới, đây là thời gian mong chờ Chúa tái lâm để kiến tạo “ một trời mới đất mới”. Vậy để có thể trở nên chứng tá Tin Mừng, chúng ta hãy nghe lời Thánh Gioan mời gọi thành tâm hối lỗi.

CA NHẬP LỄ (IPI 4,4,5)

Anh em hãy vui luôn trong Chúa !

Tôi nhắc lại : Anh em hãy vui lên ! Vì Chúa đã đến gần.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

BÀI ĐỌC I (Is 61,1-2a.10-11)

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi,
vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân,
công bố một năm hồng ân của Đức Chúa,
một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta.
Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,
nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hờ biết bao !
Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
choàng cho tôi đức chính trực công minh,
như chú rể chỉnh tề khăn áo,
tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.
Như đất đai làm đâm chồi nảy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trở hoa công chính,
làm trở vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

Đó là lời Chúa

ĐÁP CA (Lc 1,46-54)

Đáp: Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hờ biết bao.

1. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hờ vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

2. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người
3. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

BÀI ĐỌC II (I Tx 5, 16-24)

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Anh em đừng đập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành : Người sẽ thực hiện điều đó.

Đó là lời Chúa

ALLELUIA (Is 61,1)

Alleluia, alleluia! – Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. – Alleluia.

PHÚC ÂM (Ga 1, 6-8. 19-28)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai ?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “Không phải.”- “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.” Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?” Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cõi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-dan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.”

Đó là lời Chúa.

CA HIỆP LỄ (Is 35,4)

Hãy nói với những kẻ nhát gan:

“Can đảm lên, đừng sợ! Đây Thiên Chúa chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta.”

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, trong niềm vui gặp gỡ Chúa Kitô, Chúng ta hãy canh tân tâm hồn và dâng lời nguyện xin:

+ **CD:** Chúa Kitô là ánh sáng hy vọng, Đấng xua tan mọi bóng tối thế gian.

1. Chúa Giêsu Kitô nguồn ánh sáng hạnh phúc đích thực của con người. Xin Chúa đến chiếu sáng tâm hồn tối tăm của chúng con, để chúng con biết sống theo như Lời Chúa đã truyền dạy và đem ra thực hành.
2. Con người dùng quyền lực và sức mạnh nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân vẫn đang diễn ra trong xã hội một cách tinh vi. Xin Chúa soi sáng cho những người có chức quyền để họ biết dùng những ân huệ Chúa ban mà góp phần vào việc xây dựng một thế giới tự do, hòa bình trật tự.
3. Lạy Chúa, thế giới hôm nay đang có rất nhiều người đang phải gánh chịu những ngày cuối năm trong cô đơn và đau khổ. Xin Chúa ban bình an, dẫn đưa họ vào thế giới của sẻ chia và liên đới để họ cũng được an ủi trong ánh sáng Phúc Âm.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Chúa là nguồn mạch của hy vọng, Chúng con cảm tạ tình yêu của Chúa đã ban con một Ngai cho thế giới chúng con. Xin dạy chúng con luôn sống trong niềm vui và sẻ chia niềm vui ấy đến với những người chúng con gặp.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời . Amen.

Lịch phụng vụ trong tuần

18/12 Tm Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng

Bđ 1: Gr 23 • 5-8

P Â: Mt 1 • 18-24

19/12 Tm Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng

Bđ 1: Tl 13 • 2-7, 24-25

P Â: Lc 1 • 5-25

20/12 Tm Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng

Bđ 1: Is 7 • 10-14

P Â: Lc 1 • 26-38

21/12 Tm Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng

Bđ 1: Dc 2 • 8-14 ΔXp 3, 14-18a

P Â: Lc 1 • 39-45

22/12 Tm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng

Bđ 1: 1 Sm 1, 24-28

P Â: Lc 1 • 46-56

23/12 Tm Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng

Bđ 1: Ml 3, 1-4.23-24

P Â: Lc 1 • 57-66

24/12 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Bđ 1: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12.14a.16

Δ7, 1-5. 8b-11.16

Bđ 2: Rm 16, 25-27

P Â: Lc 1, 26-38

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

待降節第3主日 B年

“Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.”
(Ga 1.8)



Tranh : “ Thánh Gioan Tiền hô thời niên thiếu”
Tác giả: Piero di Cosimo (1462–1522)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A
17.12.2023